

'เดอะแมสส์ซิงเกอร์' เปลี่ยนชีวิต เพิ่มดีกรีความดังให้นักร้อง

● คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ ความโด่งดังของรายการ **"เดอะ แมสส์ซิงเกอร์"** กันแล้ว แต่ไม่ใช่แค่ตัวรายการที่ดังเท่านั้น เพราะรายการนี้ยังพาเหล่าหน้ากากรักนี้ร้องที่มาร่วมแข่งขันในรายการดังเป็น

พลุแตกไปด้วย เริ่มที่ **"หน้ากากระฆัง"** ที่เฉลยออกมาว่าเป็น **"อาร์ม" กรกันต์ สุทธิโกเศศ** ซึ่งหลังจากถอดหน้ากากออกมาก็มีแต่เสียงชื่นชมในน้ำเสียง และความสามารถ โดยช่วงนี้ นอกจากงานผู้ประกาศข่าวทางช่องเวิร์ค

พอยท์แล้ว หนุมอาร์มยังมั่งงานจ้างไปร้องเพลงอยู่อย่างต่อเนื่อง แถมล่าสุดยังมีการจัดมิวสิกกับแฟนคลับอาร์มอีกด้วย

มาต่อกันที่ **"หน้ากากโพธิ์"** ที่ถอดหน้ากากออกมาเป็น **"แปม ไกอา" ศิริภัสรา สินตระกูลผล** หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปของค่ายเพลงในเครือเวิร์คพอยท์ และยังเป็นแฟนสาวของหนุม **"เพชร" เผ่าเพชร เจริญสุข** นักแสดงนำจากเรื่อง **"ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์"**



"แปม ไกอา" ศิริภัสรา



"เป็ก" พลิตโชค



"เอ๊ะ" จิรากร

ในทุกที่ และเตรียมผลงานเพลงใหม่ออกมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีแผนเรื่องงานเพลงออกมาจากค่ายต้นสังกัดอย่าง **"แกรมมี่"** เลย โดยหนุมเป็กยอมรับว่า ไม่คิดว่าศิลปินในวัย 30 ปี จะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ ล่าสุดนักร้องหนุมไปออกงานอีเวนท์งานหนึ่งที่มีแฟนคลับไปให้กำลังใจแน่นขนัด แน่นขนาดที่ทำให้พื้นที่งานดูเล็กไปถนัดตาเลย แถมแฮชแท็ก #พลิตห้างแดงงดั่งงี้ได้ ก็ติดเทรนด์

ยอดนิยมในทวีตแบบข้ามวันข้ามคืนอีกด้วย
อีกคนที่ก็เปรี้ยวปร้ว จากการมาร่วมรายการนี้ คือ **"หน้ากากอิกาดำ"** อย่าง **"เอ๊ะ" จิรากร สมพิทักษ์** ที่ต้องบอกว่า เอ๊ะคือศิลปินที่มีเพลงฮิตมากมาย และเป็นศิลปินที่มีงานโชว์เยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากความนิยมในการมาสวมหน้ากากอิกาดำ คือ เอ๊ะมียอดคนฟอลโลว์คนติดตามในอินสตาแกรมสูงชันเป็นแสนคน เรียกว่าฮอตไม่แพ้หน้ากากรักคนไหนเลย

ปิดท้ายที่ **"ทอม รุม 39"** ที่ถึงจะยังไม่

ถูกเฉลยว่าเขาคือ **"หน้ากากทุเรียน"** แชมป์ **"เดอะ แมสส์ซิงเกอร์"** ชัยชนะแรก จริงไหม แต่ความฮอตของวง **"รุม 39"** ฉายแววมมาตั้งแต่มีคนคิดว่าเขาคือหน้ากากรักทุเรียน ตะมุตะมิ แล้ว งานโชว์งานจ้างที่แน่นแออัดอยู่แล้วก็แน่นยิ่งกว่าเดิม แถมเมื่อก่อนเวลาไปงานต่างๆ วงก็สามารถเดินไปทำงานได้แบบชิลๆ ทั่วทุกพ่นคลับที่มารอบ้าง แต่ตอนนี้ วงรุม 39 ฮอตมาก ถึงขั้นที่เวลาไปงานจะต้องมีการคุมคอกกัน เวลาไปโชว์ก็จะมีแฟนๆ ไปรอกรีดข้างเวทีหลายคน ยอดคนติดตามในโซเชียลต่างๆ ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมของทอม ก็มีคนเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมาก นี่ขนาดยังไม่ได้เฉลยนะเนี่ย



"อาร์ม" กรกันต์



ทอม รุม 39



ซึ่งตอนที่ถอดหน้ากากออกมาก็มีกระแสต่างกันไป นานกว่า สาวแปมไม่เป็นที่รู้จักอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ล่าสุดขอบอกว่า สาวคนนี้ก็กลายเป็นสาวคิวทองคนหนึ่งเสียก็ว่าได้ แถมตอนนี้ก็มั่งงานจ้างเข้ามาตลอด และกลายเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืน

ส่วนคนที่เรียกว่า พิคมากถึงมากที่สุดจากการถอดหน้ากากในรายการนี้คือ **"หน้ากากรักใจ"** อย่าง **"เป็ก" พลิตโชค อายุนบุตร** ที่การมาร่วมรายการเดอะ แมสส์ซิงเกอร์ เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิง เพราะจากนักร้อง ที่เตรียมวงไม่ไปอยู่เมืองนอกกับคุณแม่ เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการตอบรับ แต่ล่าสุดเมื่อเขาถอดหน้ากากใจใจออก เป็กไปไหนมาไหนมีแฟนคลับเกือบ 100 คน คอยตามไป